

14 ธันวาคม 2566

เรื่อง การดำเนินการกรณีการผิดนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ IRIS216A

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด ครั้งที่ 4/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (IRIS216A)

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือของบริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด เรื่อง ขอม้วนผันไม่ให้ถือการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้รุ่น IRIS216A ล่าช้า เป็นเหตุผิดนัด ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2566

ตามที่บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด (“ผู้ออกหุ้นกู้”) ได้ออกและเสนอขาย “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด ครั้งที่ 4/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“หุ้นกู้”) มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 192,000,000 บาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 15 ธันวาคม 2567 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย เป็นเงินจำนวน 3,470,465.58 บาท ผู้ออกหุ้นกู้ได้ส่งหนังสือถึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อแจ้งว่าผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยงวดดังกล่าวได้ เนื่องจากไม่สามารถปิดการขายโครงการได้ตามแผนที่วางไว้ทำให้ไม่มีรายรับเพียงพอที่จะนำมาชำระดอกเบี้ย ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นกู้ต้องหาแหล่งเงินทุนอื่นมาชำระดอกเบี้ยเป็นการเร่งด่วน โดยจะขอชำระดอกเบี้ยงวดครบกำหนดชำระวันที่ 13 ธันวาคม 2566 ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2566 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

บริษัทขอเรียนว่าการที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระดอกเบี้ยในวันครบกำหนดชำระถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 12.1 (ก) ของข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (“ข้อกำหนดสิทธิ”) ส่งผลให้บริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิที่จะใช้ดุลพินิจเรียกให้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลันได้ตามข้อ 12.2 (ก) ซึ่งในกรณีนี้บริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวงเป็นสำคัญแล้ว เห็นว่าตามข้อเท็จจริงดังกล่าวยังไม่ควรถือเอาการที่ผู้ออกหุ้นกู้ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ล่าช้า 1 วันเป็นเหตุทำให้หุ้นกู้ผิดนัดและเรียกให้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน เนื่องจากเป็นที่แน่ชัดว่าหากให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้หุ้นกู้ทั้งจำนวนโดยพลันในขณะนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ก็ไม่สามารถชำระหนี้หุ้นกู้ได้ ประกอบกับผู้ออกหุ้นกู้อาจมีความประสงค์จะชำระหนี้ตามข้อกำหนดสิทธิ นอกจากนี้ การไม่เรียกให้ชำระหนี้โดยพลันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นกู้มากกว่าการเรียกให้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลันและจะต้องไปฟ้องร้องดำเนินคดีในศาลซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลานาน และผู้ถือหุ้นกู้อาจไม่ได้รับชำระเงินใด ๆ จากผู้ออกหุ้นกู้ในระหว่างการฟ้องร้อง อย่างไรก็ตามหากมีการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้เกิดขึ้นอีกในอนาคตก็ไม่ถือเป็นการตัดสิทธิผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่จะเรียกให้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลันและฟ้องร้องดำเนินคดีเอาากับผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ให้หลักประกันเพื่อนำเงินมาชำระหนี้หุ้นกู้ให้กับผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายต่อไป

ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าประการใด บริษัทจะรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบในลำดับต่อไปผ่านทางไปรษณีย์ซึ่งบริษัทจะดำเนินการประสานงานให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนหุ้นกู้ดำเนินการส่งหนังสือรายงานความคืบหน้าจากผู้แทนผู้ถือหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย และบริษัทจะประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของบริษัท <https://daolsecurities.co.th> และ Official Facebook page “DAOL” รวมถึงหากมีกรณีใดที่ต้องได้รับมติผู้ถือหุ้นในการดำเนินการ บริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านผู้แนะนำการลงทุนของท่าน หรือฝ่ายผู้แทนผู้ถือหุ้นที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-351-1801 ต่อ 5041-5047 หรืออีเมล legal@daol.co.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชลนที ไสภาค)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายผู้แทนผู้ถือหุ้น

วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง ขอล่อนผันไม่ให้ถือการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้รุ่น IRIS216A ล่าช้าเป็นเหตุผิดนัด

เรียน บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของ IRIS216A

ตามที่ "หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด ครั้งที่ 4/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้ มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน" (IRIS216A) ("หุ้นกู้") ของบริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด ("บริษัทฯ") ได้ถึงครบ กำหนดชำระดอกเบี้ย งวดที่ 17 ในวันที่ 13 ธันวาคม 2566 นั้น

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ มีการวางแผนสภาพคล่องของบริษัทฯ เพื่อเตรียมชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้แล้ว แต่บริษัทฯ ได้เกิดเหตุขัดข้องเนื่องด้วยจำนวนเงินที่เป็นรายรับจากการปิดการขายโครงการของบริษัทฯ ไม่เป็นไปตาม แผน เนื่องจากลูกค้ามีการขอเลื่อนกำหนดนัดโอนกรรมสิทธิ์ออกไป ด้วยเหตุธนาคารปฏิเสธการอนุมัติสินเชื่อ จึงส่งผลกระทบต่อแผนการเงินของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ในวันที่ 13 ธันวาคม 2566 ซึ่งบริษัทฯ ได้ พยายามแก้ไขด้วยการหาแหล่งเงินทุนจากที่อื่นทดแทนเป็นการเร่งด่วน โดยบริษัทฯ จะได้รับเงินดังกล่าวในวันที่ 14 ธันวาคม 2566 และเมื่อได้รับเงินดังกล่าวมาแล้ว บริษัทฯ จะรีบส่งมอบเงินให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้เพื่อชำระดอกเบี้ยในวันที่ บริษัทฯ คาดว่าจะไม่เกิน 10.00 น. ของวันที่ 14 ธันวาคม 2566

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ขอยืนยันว่าไม่มีเจตนาที่จะผิดนัดชำระดอกเบี้ย และประสงค์ที่จะชำระหนี้หุ้นกู้ได้ครบถ้วน ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทฯ จึงขอความกรุณาจากผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาดังกล่าว ไม่ให้ถือว่าการชำระดอกเบี้ยล่าช้า 1 วัน เป็นเหตุผิดนัด อันจะทำให้หนี้หุ้นกู้ถึง กำหนดชำระโดยพลัน โดยบริษัทฯ ขอเลื่อนการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้รุ่น IRIS216A นี้ไป โดยจะดำเนินการให้ได้ภายในวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2566 นี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

ขอแสดงความนับถือ



(นายกิตติพงษ์ สุमानนท์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด

